

Số: /BC-UBND

Sa Thầy, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-ĐGS ngày 01 tháng 8 năm 2023 của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay; Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả giám sát cụ thể như sau:

I. Tình hình và nội dung kiến nghị của cử tri

1. Tình hình chung

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức 88 cuộc tiếp xúc cử tri tại các thôn, làng trên địa bàn huyện và tổng hợp 229 lượt ý kiến, kiến nghị⁽¹⁾ của cử tri với 217 nội dung⁽²⁾ gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Qua tổng hợp, rà soát, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chuyển các ý kiến, kiến nghị cử tri đến Ủy ban nhân dân huyện để chỉ đạo giải quyết. Đến nay, các ý kiến, kiến nghị cử tri đã được Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chức năng trả lời, chỉ đạo giải quyết.

2. Nội dung kiến nghị

Nội dung cử tri kiến nghị tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:

- Về giao thông: Cử tri kiến nghị đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông, đường đi khu sản xuất, cầu treo...; đẩy nhanh tiến độ thi công đường Điện Biên Phủ đoạn qua thôn 3, thị trấn Sa Thầy; lắp đặt tấm đan hồ ga đường Điện Biên Phủ, Trần Hưng Đạo, Cù Chính Lan - thị trấn Sa Thầy...

- Về thủy lợi: Cử tri kiến nghị nạo vét đập thủy lợi Nước Ngọt, đập Rừng Dầu (xã Sa Nghĩa), đập Đắc San (xã Hơ Moong); làm nắp đập và khắc phục một

⁽¹⁾ Trước Kỳ họp thứ 2: 33 ý kiến; trước Kỳ họp thứ 3: 50 ý kiến; sau Kỳ họp thứ 3: 39 ý kiến; trước Kỳ họp thứ 4: 31 ý kiến; sau Kỳ họp thứ 4: 23 ý kiến; trước Kỳ họp thứ 5: 25 ý kiến; sau Kỳ họp thứ 5: 16 ý kiến; trước Kỳ họp thứ 6: 12 ý kiến.

⁽²⁾ Trong đó: Kiến nghị bố trí Công an viên thôn cho xã Hơ Moong (02 lượt ý kiến); điều chỉnh phạm vi hành lang tuyến tỉnh lộ 674 cũ đoạn qua xã Sa Sơn (02 lượt ý kiến); xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải đoạn qua xã Sa Nhon (02 lượt ý kiến); kéo điện 3 pha đến khu sản xuất hồ Đội 5 xã Hơ Moong (02 lượt ý kiến); xây dựng Hội trường Ủy ban nhân dân xã Ya Ly (02 lượt ý kiến); quy hoạch nghĩa địa làng Rắc, xã Ya Xiêr (02 lượt ý kiến); cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến quy hoạch 03 loại rừng (03 lượt ý kiến); đẩy nhanh tiến độ thi công đường Điện Biên Phủ (03 lượt ý kiến); lắp đặt tấm đan hồ ga đường Điện Biên Phủ, Cù Chính Lan, Trần Hưng Đạo (04 lượt ý kiến); kè, nắn dòng suối Đắc Sia (02 lượt ý kiến); khắc phục đoạn đường đi khu sản xuất dốc ông Tô, xã Sa Sơn (02 lượt ý kiến); di dời trụ điện trong vườn hộ dân thị trấn Sa Thầy (02 lượt ý kiến); các nội dung khác 01 lượt ý kiến.

số đoạn hư hỏng, bồi lấp kênh thủy lợi làng Lung; tu sửa đập thủy lợi Đắc Char, Đắc Rơ Tim, Đắc Plôm 1, Đắc Plôm 2 (*xã Rờ Koi*); kè, nắn dòng suối...

- Về điện: Cử tri kiến nghị hạ thế đường điện thôn Đắc Đe (*xã Rờ Koi*), hạ thế đường điện làng Grập, làng Tang (*xã Mô Rai*); di dời trụ điện cũ ra khỏi khu vực nhà dân khu vực thị trấn Sa Thầy, xã Sa Nhơn; đầu tư đường điện phục vụ sản xuất khu vực Hồ Chuối (*xã Sa Nhơn*), khu vực làng Chờ (*xã Ya Ly*), khu sản xuất thôn Sơn An (*xã Sa Sơn*), khu sản xuất thôn Bình Đông, Bình Trung (*xã Sa Bình*)...

- Về tài nguyên môi trường: Cử tri kiến nghị cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất cho các hộ dân có diện tích đất liên quan đến quy hoạch 03 loại rừng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 56 hộ phát sinh thôn Đắc Yo và Kơ Tu, xã Hơ Moong; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ tái định cư thủy điện Plei Krong...

- Về quy hoạch: Cử tri kiến nghị quy hoạch nghĩa địa làng Rắc, xã Ya Xiêr; quy hoạch khu tái định cư cho các hộ phát sinh thôn K'Bay, xã Hơ Moong; điều chỉnh quy hoạch xã Ya Ly...

- Về chế độ, chính sách: Cử tri kiến nghị hỗ trợ làm nhà ở cho người có công; chi trả chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xã Sa Bình theo Quyết định số 76/2019/QĐ-TTg; chi trả chế độ cho các Tổ công tác cộng đồng phòng, chống dịch COVID-19...

- Về nước sinh hoạt: Cử tri kiến nghị đầu tư công trình nước sinh hoạt thôn tại Tân Sang, thôn Đắc Wót - xã Hơ Moong, thôn Đắc Tân - xã Sa Nghĩa, làng Tráp - xã Ya Tăng...

Hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri là xác đáng, cần được chính quyền và cơ quan chức năng các cấp xem xét trả lời, giải quyết.

II. Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri

1. Kết quả giải quyết

Trong số 229 ý kiến, kiến nghị của cử tri, có 83 nội dung được Ủy ban nhân dân huyện và các ngành thông tin, giải trình với cử tri. Trong số 146 kiến nghị cần được giải quyết, có 70 kiến nghị đã được giải quyết xong (*chiếm 48%*), 44 kiến nghị đang giải quyết (*chiếm 30.1%*); 32 nội dung sẽ giải quyết (*chiếm 21.9%*).

(có Phụ lục kèm theo)

Việc xem xét, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo khẩn trương, cụ thể, sát với kiến nghị của cử tri, tuân thủ các quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối các nguồn lực hiện có của huyện, được đa số cử tri thống nhất.

Đối với những nội dung cử tri kiến nghị vượt thẩm quyền của huyện hoặc có sự phối hợp với các ngành không thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Ủy

ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phối hợp và kiến nghị với các sở, ngành của tỉnh để xem xét, phối hợp giải quyết⁽³⁾.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trong việc cử đại diện tham gia các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân các cấp để trực tiếp giải quyết, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Việc thông tin kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của cấp thẩm quyền có lúc chưa đầy đủ, chưa kịp thời nên cử tri thiếu thông tin, kiến nghị nhiều lần.

Vẫn còn một số kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được Ủy ban nhân dân huyện và các ngành chức năng giải quyết dứt điểm hoặc chậm giải quyết nên cử tri cử tri chưa hài lòng, còn bức xúc và tiếp tục kiến nghị⁽⁴⁾.

Công tác tham mưu giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế, mới chỉ dừng lại ở việc tham mưu trả lời nhưng chưa chú trọng việc giải quyết kiến nghị cử tri.

Một số Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện thực hiện phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri chưa đúng thẩm quyền; chưa thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri.

2.2. Nguyên nhân

a. Nguyên nhân khách quan

Một số quy định của Nhà nước liên quan đến đất đai, đầu tư... còn chồng chéo, bất cập, chưa sát thực tiễn nên trong quá trình thực hiện còn phát sinh nhiều vấn đề chưa được giải quyết kịp thời.

Do yêu cầu phát triển, nhu cầu đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông, thủy lợi, điện sản xuất ngày càng lớn trong khi nguồn lực của địa phương hạn chế nên chưa giải quyết hết các ý kiến, nguyện vọng của cử tri.

⁽³⁾ Như: Kiến nghị Sở Giao thông - Vận tải khắc phục tình trạng ngập úng tỉnh lộ 675 đoạn qua thôn Đắc Đe, xã Rờ Koi; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết kiến nghị của các hộ dân xã Ya Xiêr canh tác trên đất được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công ty TNHH MTV Innogreen; phối hợp giải quyết kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân thôn K'Bay, xã Hơ Moong canh tác trên diện tích đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắc Tô...

⁽⁴⁾ Như: Sửa chữa, lắp đặt tám danh hố ga tuyến đường Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, Cù Chính Lan - thị trấn Sa Thầy; di dời trụ điện trong vườn nhà dân khu vực đường Trần Hưng Đạo - thị trấn Sa Thầy; đẩy nhanh tiến độ thi công đường Điện Biên Phủ, đoạn qua thôn 3, thị trấn Sa Thầy; khắc phục đường đi khu sản xuất dốc ông Tô, xã Sa Sơn.

Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của huyện chủ yếu tập trung cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 và những dự án quan trọng, cấp thiết trên địa bàn, trong khi khả năng ngân sách huyện còn hạn chế, do đó không thể giải quyết hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến đầu tư xây dựng.

b. Nguyên nhân chủ quan

Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia các Hội nghị tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân các cấp; không nắm chắc chủ trương, quy định của cấp trên và tình hình thực tế ở địa phương nên khi cử tri có ý kiến, kiến nghị thì không thông tin, giải trình được.

Một số cơ quan, đơn vị chưa phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; nội dung tham mưu chưa sát với tình hình thực tế nên cử tri không đồng tình, còn kiến nghị nhiều lần.

Công tác nắm tình hình của một số địa phương chưa kịp thời; chưa phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn trong giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri.

Sau khi hoàn thành tiếp xúc cử tri, một số Tổ đại biểu chưa phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã để tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri nên nhiều ý kiến, kiến nghị không đúng thẩm quyền, không rõ nội dung hoặc đã có quy định của pháp luật, đã được Ủy ban nhân dân huyện trả lời đúng quy định... vẫn tiếp tục tổng hợp, gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

III. Đề xuất, kiến nghị

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trên địa bàn huyện trong thời gian đến, Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân huyện

- Tiếp tục chỉ đạo, quán triệt để các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri. Đối với các kiến nghị đã được Ủy ban nhân dân huyện giải quyết, trả lời nhưng cử tri không đồng ý, còn bức xúc và tiếp tục kiến nghị, cần tiến hành kiểm tra, giải quyết, nếu xét thấy cần thiết thì tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết dứt điểm.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trong việc tổng hợp, tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri để các nội dung được xem xét, giải quyết, trả lời đúng thẩm quyền, chính xác, kịp thời.

- Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xem xét giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri nhằm bảo đảm các nội

dung giải quyết, trả lời cử tri đúng quy định pháp luật, có chất lượng, mang lại hiệu quả.

- Kịp thời kiến nghị với các ngành sở, ngành có liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm những nội dung kiến nghị của cử tri vượt thẩm quyền của huyện, nhất là về hạ tầng giao thông, thủy lợi.

- Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật; thông tin kịp thời về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, nhất là các chủ trương, chính sách, các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội có liên quan trực tiếp đến người dân để cử tri biết, hiểu đầy đủ nhằm tạo sự đồng thuận, chia sẻ của người dân, tránh tình trạng cử tri thiếu thông tin dẫn đến kiến nghị nhiều lần.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần tự quản, tự giác phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh các đoạn đường qua khu dân cư; nâng cao ý thức trong việc bảo vệ hành lang kênh mương và phối hợp với Điện lực chặt tỉa cây trồng có khả năng bị phóng điện gây sự cố.

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với những kiến nghị đang giải quyết; những kiến nghị không thể giải quyết trong nhiệm kỳ này cần thông tin, giải trình rõ để cử tri chia sẻ.

- Đối với những kiến nghị sẽ giải quyết liên quan đến đầu tư xây dựng, khẩn trương rà soát, đưa vào kế hoạch đầu công trung hạn và cân đối kinh phí thực hiện đối với những nội dung thật sự cần thiết, cấp bách.

2. Các Ban của Hội đồng nhân dân huyện: Tăng cường theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri đối với những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách.

3. Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

- Tăng cường giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri của Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan có thẩm quyền.

- Sau khi hoàn thành tiếp xúc cử tri, phải thực hiện nghiêm việc họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân với Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã để tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; không tổng hợp, gửi kiến nghị của cử tri đã được thông tin, giải trình (*được cử tri thống nhất*), các kiến nghị không rõ nội dung, không đúng thực tế, không đúng thẩm quyền về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

- Đôn đốc các đại biểu trong Tổ thực hiện việc theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của chính quyền các cấp trên địa bàn ứng cử; kịp thời thông tin, báo cáo về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện những kiến nghị cử tri đã được cơ quan chức năng trả lời, giải quyết hoặc hứa trả lời giải quyết nhưng không đúng thực tế, không đúng tiến độ, cử tri tiếp tục kiến nghị để có chỉ đạo, xử lý kịp thời, bảo đảm cho việc trả lời, giải quyết của

chính quyền, ngành chức năng được thực hiện trên thực tế. Trường hợp cần thiết, tổ chức giám sát hoặc đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, chất vấn để làm rõ theo quy định.

4. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

- Phát huy trách nhiệm của đại biểu trong việc thông tin, tuyên truyền, giải thích những vấn đề cử tri kiến nghị đã được cấp có thẩm quyền trả lời, giải quyết đúng quy định; phối hợp tuyên truyền, giải thích về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để cử tri đồng thuận.

- Cần sâu sát cơ sở, gần gũi cử tri, nắm chắc thực tế để trả lời, thông tin, thuyết phục cử tri hiểu, chia sẻ và không tiếp tục kiến nghị đối với các nội dung đã được pháp luật hiện hành quy định rõ, được Ủy ban nhân dân huyện trả lời đầy đủ, rõ ràng, đúng thẩm quyền hoặc những vấn đề đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn mà hiện tại huyện chưa đủ khả năng thực hiện.

5. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Phát huy vai trò chủ trì trong các Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong công tác giải quyết kiến nghị của cử tri.

6. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp với các đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, giải thích, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, tham gia giải quyết các kiến nghị của cử tri từ cơ sở.

7. Văn phòng HĐND - UBND huyện: Phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- BTT Ủy ban MTTQ VN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Trạm quản lý thủy nông;
- Điện lực huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, HTTD.

**KT. TRƯỞNG ĐOÀN
PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN**

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐND
Nguyễn Đăng Khoa**